




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวอรทัย ยินดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๒๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๒๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	นางสาวใหม่ศิริ สลัดทุกข์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๘๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๘๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


นายแพทย์ จินตวิวัฒน์
อธิบดีกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวใหม่ศิริ สลัดทุกข์
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๘๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑) - ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๗ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๑๒๒๓๕๑๔
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ๘๔.....
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวใหม่ศิริ สลัดทุกข์
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๘๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยยา สูตร mFOLFOX๖
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๖๓ ปี HN ๒๑๓๒๔/๕๔ AN ๑๓๓๐๕/๖๐ เชื้อชาติไทย
สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส คู่ ปฏิเสธแพ้ยาแพ้อาหารทุกชนิด โรคประจำตัวเดิม ถุงลมปอดโป่ง
พอง รับประทานยาในโรงพยาบาล วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๐ น. เพื่อรับยาเคมีบำบัดครั้งที่ ๑ สูตร
mFOLFOX๖ ประวัติการเจ็บป่วย ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลครั้งแรกด้วยอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ได้รับการ
ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยกล้อง (colonoscope) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งตรวจพยาธิวิทยา พบ mucinous
carcinoma invade to subserosal layer, Node positive ๘/๘๐ free margin แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
CA recto-sigmoid Colon Stage IIIB (T๓N๒M๐) แรกรับผู้ป่วย รู้สึกตัวดีแขนขาแข็งแรง วัดสัญญาณชีพ
อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๑ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้ง
ต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๘/๗๘ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนักตัว ๔๔ กิโลกรัม ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนหรือถ่าย
เหลว ได้รับการผ่าตัดทำทวารเทียมที่หน้าท้องและผ่าตัดฝังกระเพาะสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
ส่วนกลาง (Port-A-Cath) บริเวณหน้าอกด้านขวา
แรกรับวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ป่วยมีสีหน้าไม่สดชื่นแจ่มใส ซักถามเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของยา
เคมีบำบัด ขั้นตอนระหว่างการรักษา และการปฏิบัติตนระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด จึงให้การพยาบาลโดย
สร้างสัมพันธภาพด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ระหว่างได้รับยา และอาการที่อาจพบได้ขณะได้รับยาเคมีบำบัด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ทานได้น้อย มีแผลในช่อง
ปากและลำคอ ท้องเสีย ซาปลายมือปลายเท้า และเน้นย้ำให้ผู้ป่วยงดรับประทานอาหารรสเย็นและน้ำเย็น
ป้องกันการเกิดอาการชาเสียวจากผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยและญาติรับทราบคำแนะนำ สีหน้ายิ้ม
แย้มสดชื่น ก่อนการให้ยาเคมีบำบัดวันแรก พยาบาลประเมินความพร้อมของผู้ป่วย พุดคุยเพื่อลดความวิตก
กังวล เตรียมผู้ป่วยในการแทงกระเพาะสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Port-A-Cath)
ทบทวนการปฏิบัติตัวระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด อธิบายขั้นตอนการได้รับยา ดูแลให้ได้รับยาป้องกันอาการแพ้
และอาเจียนก่อนเริ่มยาเคมีบำบัด ๓๐ นาทีแล้วจึงเริ่มให้ยาเคมีบำบัดเป็น Oxaliplatin ๑๒๐ มิลลิกรัม ผสม
ใน ๕% D_W ๒๕๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ส่วนกลาง ปรับอัตราการไหลของยาให้ หมด
ภายใน ๒ ชั่วโมง ยาตัวที่สองคือ Leucovorin ๕๕๐ มิลลิกรัม ผสมใน ๐.๙% NSS ๒๕๐ มิลลิลิตรหยดเข้า

ทางหลอดเลือดดำส่วนกลางปรับอัตราการไหลของยาให้หมดภายใน ๒ ชั่วโมง ยาตัวที่สามคือ Fluorouracil (๕ FU) ๕๕๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลางช้าๆ และให้ยา Fluorouracil (๕ FU) ๑,๖๕๐ มิลลิกรัม ผสมใน ๕% D/NSS/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำส่วนกลางให้หมดภายใน ๒๒ ชั่วโมงตามคำสั่งการรักษา หลังรับยาเคมีบำบัดวันแรก ตรวจสอบบริเวณกระเปาะสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Port-A-Cath) ไม่มีปวด ไม่มีบวม ไม่มีแดง หรือรั่วซึม ดูแลให้ยา Fluorouracil (๕ FU) ขวดเดิมต่อเนื่องจนหมด ให้ยาป้องกันอาการแพ้และอาเจียนก่อนให้ยาเคมีบำบัด ๓๐ นาที แล้วจึงเริ่มยา Fluorouracil (๕ FU) ๑,๖๕๐ มิลลิกรัม ผสมใน ๕% D/NSS/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำส่วนกลางให้หมดภายใน ๒๒ ชั่วโมงตามคำสั่งการรักษาขวดที่สอง สอบถามอาการไม่พึงประสงค์จากการรับยาเคมีบำบัด พบว่า ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้แต่ไม่อาเจียน ไม่มีแผลในปากหรือเบื่ออาหาร ไม่มีถ่ายเหลว พยาบาลเน้นย้ำการปฏิบัติตัวขณะได้รับยา เรื่องการรักษาความสะอาดของร่างกายและช่องปาก การรับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปรุงเสร็จใหม่ๆ เน้นโปรตีนเช่น ไข่ขาว เนื้อสัตว์ นม งาดอาหารรสเย็นและอาหารที่มีแก๊สมาก แนะนำการสังเกตอาการผิดปกติขณะได้รับยา การเผื่อระวังสายเลื่อนหลุดและหยดของยาเคมีบำบัด หลังยาเคมีบำบัดหมด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่พบอาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัด บริเวณตำแหน่งให้ยาไม่มีบวม แดง แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ พยาบาลจึงล้างกระเปาะสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Port-A-Cath) ด้วยการฉีด Heparin (๑๐๐ : ๑) ทางสาย กระเปาะให้ยาช้าๆจนหมด แล้วดึงหัวเข็ม (Gripper needle) ออกจากตัวกระเปาะด้วยความระมัดระวัง แนะนำการดูแลรอยแผลหลังจากดึงหัวเข็มออก ผู้ป่วยได้รับจำหน่ายภายหลังได้รับยาเคมีบำบัดครบ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พยาบาลอธิบายวิธีการรับประทานยากลับบ้านแก่ผู้ป่วย แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เช่น การรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีการติดเชื้อในร่างกายและการอยู่ในที่แออัด แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปรุงเสร็จใหม่ๆ เน้นอาหารประเภทโปรตีนสูง หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง อาหารสุกดิบ หรืออาหารที่มีแก๊สมาก ดูแลความสะอาดร่างกายและช่องปาก นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส ออกกำลังกายเบาๆด้วยการเดินเร็ว หรือกายบริหารวันละ ๑๕-๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๓ ครั้งอย่างสม่ำเสมอ มาตรฐานติดตามนัดอย่างต่อเนื่อง แต่หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ หอบเหนื่อย เจ็บในช่องปากและลำคอ ท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงหลังให้ยาเคมีบำบัด สามารถมาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้ หลังจากให้คำแนะนำ ผู้ป่วยเข้าใจสามารถบอกสิ่งที่พยาบาลแนะนำได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างได้รับยา กลับบ้านได้ตามแผนการรักษา รวมระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา ๔ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอน เรื่อง การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร mFOLFOX๖ วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยสามารถบอก ขั้นตอนการรับยาเคมีบำบัด การปฏิบัติตัวระหว่างได้รับยา และอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดได้
๒. ผู้ป่วยสามารถจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์และปฏิบัติตนระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยปฏิบัติตัวระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้อง รับทราบอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัด และสามารถจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดระยะเวลาการรับยา
๒. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายขณะได้รับยาเคมีบำบัด
๓. ผู้ป่วยเข้าใจขั้นตอนการรับยา มีกำลังใจในการรักษาต่อเนื่องจนครบรอบตามแผนการรักษา